

# Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát... Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Sở Xây dựng hiện có 76 đảng viên với 6 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng ủy Sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Đồng thời, Đảng ủy Sở thường xuyên tổ chức truyền truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm; thực hiện công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức nghe thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế để định hướng tư tưởng.

Đảng viên (10 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị). Thời gian qua, Chi bộ luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng của sự đoàn kết, thống nhất giữa ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ. Các đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không có đảng viên vi phạm. Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đã chủ động đưa nội dung này vào sinh hoạt Chi bộ hàng tháng giúp nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên...

Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, Đảng ủy Sở đã kịp thời kiện toàn cấp ủy khi có sự thay đổi. Năm 2019, Đảng ủy đã thực hiện quy trình bầu và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chuẩn y các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, bổ sung 1 đồng chí đảng ủy viên, 1 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; chỉ định 2 đồng chí tại 2 chi bộ trực thuộc tham gia chi ủy. Bên cạnh đó, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đều duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ, chỉ ủy định kỳ theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 222-TB/TU ngày 20/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại các hội nghị sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy đều phân công các đồng chí đảng ủy viên dự để nắm bắt, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt của các chi bộ theo đúng quy định. Hàng tháng, từ Đảng ủy đến các chi bộ đều tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên đến các đảng viên trong Đảng bộ. Qua đó, kịp thời chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm

của cán bộ, đảng viên và đề ra các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, tồn tại nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Năm 2019, Đảng bộ Sở Xây dựng đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, giúp công tác quản lý hoạt động xây dựng đi vào nề nếp, tốc độ tăng trưởng ngành duy trì ổn định theo kế hoạch đề ra. Năm 2019, giá trị sản xuất ngành Xây dựng ước đạt 27.468 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2018, vượt mức kế hoạch HĐND tỉnh giao, chiếm 30% tỷ trọng cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh thời điểm hết năm 2019 đạt khoảng 20%, tốc độ tăng tỷ lệ đô thị hóa khoảng

1,7%, tỷ lệ xã hoàn thành quy hoạch chung nông thôn mới đạt 100%, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 26m<sup>2</sup> sàn/người, tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%... Công tác xây dựng Đảng không ngừng được tăng cường. Trong năm 2019, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã hoàn thành

4 cuộc kiểm tra, giám sát, đạt 100% theo chương trình trình kiểm tra, giám sát. Nhìn chung, các tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ đều chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ những ưu điểm cần phát huy, khắc phục

những tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PHẠM HƯNG



Sản xuất gạch tuynel tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đống Nam.



## CÔNG AN TỈNH

# Nhiều phương án phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, Công an tỉnh chủ động xây dựng các phương án phù hợp với tình hình hướng nhằm ngăn ngừa và phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.



Theo đó, công an các đơn vị, địa phương cần chú ý, địa phương cần chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời, hiệu quả. Phối hợp với các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện khuyến nghị của Bộ Y tế. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, công an các xã, phường, thị trấn nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; chú trọng công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tập trung rà soát, lên danh sách những người mang quốc tịch Trung Quốc đến Việt Nam, người Việt Nam từ Trung Quốc trở về từ khi khởi phát dịch bệnh do nCoV gây ra hiện đang cư trú, hoạt động trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng; lợi dụng dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá



Lực lượng y tế Công an tỉnh phun hóa chất diệt khuẩn (ảnh trên) và cấp khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn tại các đơn vị (ảnh dưới).

Đảng, Nhà nước; đầu cơ, tăng giá, buôn bán các loại hàng hóa, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, nhất là các sản phẩm, dụng cụ, trang thiết bị y tế... phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Các phòng, ban và công an các huyện, thành phố tăng

cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ, cán phạm nhân về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động thực hiện công tác thăm khám, phát hiện sớm số cán bộ, chiến sĩ, cán phạm nhân có các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở, nhanh chóng cách ly và chuyển đến các cơ sở y tế điều

trị kịp thời. Hạn chế việc tổ chức cán bộ, chiến sĩ đi tham quan, du lịch, lễ hội đầu năm, hội nghị, hội thảo để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh; hạn chế tiếp xúc với những nơi tập trung đông người, đặc biệt là những tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc và những nơi đã thông báo có đồng người nhiễm bệnh và nghi nhiễm bệnh. Hướng dẫn nhân dân chủ động phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời sẵn sàng tham gia thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khống chế, bao vây, dập dịch. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các huyện, thành phố chủ động làm tốt công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh, đi lại, cư trú của người nước ngoài và công dân Việt Nam. Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh, đặc biệt là công dân của các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương có dịch bệnh đến địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và thực hiện đúng các biện pháp, quy trình phòng ngừa, xử lý dịch bệnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan thống kê, kiểm soát, nắm chắc tình hình số lao động nước ngoài, nhất là lao động Trung Quốc, lao động các nước, vùng lãnh thổ đã xuất hiện dịch bệnh ra vào địa phương, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là động vật hoang dã; lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá, buôn bán hàng hóa kém chất lượng.

Công an các huyện, thành phố phối hợp với ngành Y tế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh, báo cáo Công an tỉnh các biện pháp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp với các cơ quan truyền thông kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền về tình hình, diễn biến của dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch và việc đấu tranh, xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt, tuyên truyền xuyên tạc gây hoang mang dư luận, kích động chống phá Đảng, Nhà nước; lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá, buôn bán các loại hàng hóa, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, nhất là các sản phẩm, dụng cụ, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

NGUYỄN TÙNG

# Hơn 20 đội cơ động, phản ứng nhanh của ngành Y tế sẵn sàng khi có dịch

Phản ứng nhanh, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện trong việc thu dung, điều trị, chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra khi có yêu cầu là nhiệm vụ của các đội cơ động, phản ứng nhanh. Sở Y tế đã quyết định thành lập đội cơ động, phản ứng nhanh chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại các đơn vị y tế. Các đội đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Hơn 20 đội cơ động, phản ứng nhanh đã được thành lập trong toàn ngành. Ngoài đội thường trực chống dịch do đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế làm đội trưởng, 3 phó giám đốc làm đội phó với các tổ như: tổ chuyên môn; tổ thông tin, tổng hợp báo cáo và tổ hậu cần, các bệnh viện cũng thành lập các đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch. Mỗi bệnh viện từ huyện đến tỉnh có từ 1 - 3 đội, các đội thực hiện nhiệm vụ rộng hơn không chỉ ở đơn vị mà sẽ sẵn sàng chi viện cho các tuyến.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 đội phản ứng nhanh đã được thành lập. Bác sĩ Nguyễn Trung Tuyến, Trưởng khoa Truyền nhiễm, đội phó đội phản ứng nhanh số 1 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, Bệnh viện cũng đã thành lập 3 đội phản ứng nhanh. Nhiệm vụ của các đội phản ứng nhanh là nhận thông tin nhận bệnh nhân, chăm sóc, điều trị trong điều kiện hoàn toàn cách ly đồng thời trực tiếp xuống tuyến dưới hỗ trợ chuyên môn. Thành viên tham gia đội, ngoài bác sĩ, nhân viên Khoa Truyền nhiễm còn có các bác sĩ ở nhiều khoa khác như tim mạch, hồi sức

sẵn sàng triển khai hoạt động khi phát hiện bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra hoặc được phát hiện tại địa phương khác nhưng chưa phát hiện bệnh nhân trên địa bàn huyện. Trong tình huống phát hiện bệnh nhân trên địa bàn huyện nhưng ở phạm vi hẹp hoặc những ca đơn lẻ, các tổ cơ động, phản ứng nhanh sẽ xuống hỗ trợ các địa phương xử lý.

Hiện nay, số lượng người mắc và tử vong do nCoV gây ra đang tăng mỗi ngày tại Trung Quốc và có nguy cơ lây lan sang Việt Nam. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương, việc triển khai đồng bộ của ngành Y tế, trong đó có sự chủ động, tích cực của các đội cơ động, phản ứng nhanh, Thái Bình quyết tâm phát hiện sớm, khoanh vùng, bao vây xử lý dịch kịp thời, hạn chế ảnh hưởng do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Cùng với các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: "Chống dịch như chống giặc", không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

HOÀNG LANH



Người dân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được phát tờ rơi hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra.